



ประกาศจังหวัดตรัง

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง

ตามที่จังหวัดตรังได้ประกาศโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดหาบุคคล โดยรับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOPI และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และเกิดการจ้างงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยกำหนดการจัดหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง อัตราจ้างเหมาคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน ระยะเวลาจ้างช่วงที่ ๑ ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๓ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยจังหวัดตรังจะรับนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน ๑ คน ทั้งนี้ จังหวัดตรังขอสงวนสิทธิการจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จังหวัดตรังจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดตรัง จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว จังหวัดตรังได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิ์สอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จังหวัดตรัง จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น ๓ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

/ ๒. ผู้เข้ารับการ...

๒. ผู้เข้ารับการสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

หรือรัดสั้น
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่เครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมถุงเท้า รองเท้า เข้าห้องสอบได้ แต่ต้องถอดรองเท้าแล้ววางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง

ห้าม สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนงุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๓. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ และจะต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้เท่านั้น

๔. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ กรณีผู้เข้าสอบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการสอบดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

๕. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๖. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ กำหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบต่อไป

๗. ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการสอบ

๘. ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อกับผู้ใด ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น

๙. หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบแข่งขัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งยุติการสอบของผู้เข้าสอบรายนั้นทันที และจังหวัดตรังจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

(ค) การประกาศผลการสอบคัดเลือก

จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรอง ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และตามเกณฑ์ที่จังหวัดตรังได้กำหนดไว้ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ)

พัฒนาการจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง